



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



โทร 0 259cd0 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์ ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวช่อง 8 มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ไทยรัฐออนไลน์ แนวหน้าออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เนชั่นทีวี ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เพจตราม้าแอดดิก mthai	<p>ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมรพ.สุรินทร์ และกล่าวว่า ได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่มาตรวจสภาพภัยแล้งและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อรายงานที่ประชุมกรม.วันที่ 13 ส.ค.นี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกินกำลังของหน่วยงานท้องถิ่น รัฐบาลจึงได้ช่วยแก้ไขปัญหาย่างเป็นระบบ บูรณาการทำงานร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจาก ก.มหาดไทย หน่วยทหารภาคเอกชน รวมทั้ง รมว.ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งทีมชุดเจาะน้ำบาดาลทันที นอกจากนี้ ได้สั่งการให้รพ.ทุกระดับมีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ป้องกันโรคที่มากับภัยแล้ง และให้ประชาชนดูแลตนเองเบื้องต้นด้วยหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ยืนย่นรพ.สุรินทร์ให้การรักษาผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในวันที่ 19 ส.ค. 2562</p> <p>-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดสธ. กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง รพ.สุรินทร์ ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและภาคเอกชน ทำให้มีน้ำเพียงพอ ในการแก้ปัญหาหระยะยาวได้ประสานหน่วยทหารช่วยเจาะบาดาลให้ 8 บ่อ คาดว่าจะผลิตน้ำได้ 8 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งหลังจากกำหนดมาตรการลดการใช้น้ำลง ร้อยละ 50 จึงเหลือการใช้ น้ำวันละ 6 แสนลิตร เพียงพอต่อการบริการ ผู้ป่วย และใช้ในทางการแพทย์</p>
มติชน	<p>พายุฝนตกหนัก</p> <p>-เสนอข่าว อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว และแหล่งท่องเที่ยววนน้ำตกแม่ยะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เพื่อเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม</p> <p>-จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังเข้าช่วยแพทย์ พยาบาล รพ.คริสเตียนแม่น้ำแควน้อย ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ขนย้ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และยาไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย หลังระดับน้ำในลำคลองซึ่งอยู่ติดกับรพ.เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว</p>
ข่าวสด	<p>-จ.สตูลเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้ ภ.จว.สตูล กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 ตำรวจท่องเที่ยวสตูล ตำรวจน้ำ จัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน อาทิ ขนย้ายสิ่งของ ลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่และฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หากบ้านเรือนประชาชนเสียหาย ให้ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่เปิดโรงพักบริการประชาชนเข้าพักอาศัย พร้อมบริการน้ำ อาหาร ยารักษาโรคและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น โดยบูรณาการกำลังร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครอง ภาครัฐและภาคเอกชน</p>
มติชน	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงข้อกังวลของ INCB เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย หากดำเนินการใดๆ ที่ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติด 1961 อาจถูกมาตรการลงโทษ ว่า ข้อกังวลดังกล่าวเป็นเพียงคำขู่ไม่ให้ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากกัญชา และถือว่ากำลังคุกคามอธิปไตยของประเทศไทย อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติด 1961 เป็นเพียงข้อตกลงของประเทศภาคีเท่านั้น และอาจจะไม่ตกลงตามข้อเสนอของ INCB ก็ได้</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.คณินิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า บุคลากรใน INCB เป็นคนจากออย. สะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพ ออย.ว่ามีความเข้าใจนโยบายแบบผิวเผิน แต่ไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่เข้าใจหลักการของอนุสัญญา ซึ่งในอนุสัญญาฯ 1961 ระบุให้กัญชาอยู่ 2 บัญชี คือ บัญชี 1 จะห้ามปลูก ห้ามผลิต แต่กัญชาที่อยู่ในบัญชี 4 เป็นไปเพื่อการแพทย์ และเป็นบัญชีที่องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำ ดังนั้น ถ้าปลูกหรือผลิตตามเกณฑ์ที่องค์การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อนามัยโลกกำหนด สามารถทำได้ภายใต้การควบคุมของภาครัฐ
ผวก.ออนไลน์ มติชนออนไลน์	บัตรทอง -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 15-16 ส.ค. นี้ สปสช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 และได้เพิ่มเติมการรับฟังความเห็นในประเด็นเฉพาะ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์แพทย์แผนไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไทยรัฐ	รพว.สธ.มอบปริญญา -เสนอข่าว นายชุตินันธ์ สารแปง นายก ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพว.สธ. จะเป็นประธานพิธีมอบปริญญาบัณฑิตปัจฉิมวัยนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.ชราบาลบัณฑิตปัจฉิมวัย และร.ร.ผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ใน อ.ดอยสะเก็ด และ อ.สันทราย ที่สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
แนวหน้า คอลัมน์ลึกลับ ในสนามข่าว	คีตะมวยไทย -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. มีแนวคิดนำการเต้นคีตะมวยไทยมาช่วยลดการเป็นออฟฟิศซินโดรม โดยหลังแถลงข่าวจบ ได้นำทุกคนลุกขึ้นมาเต้นคีตะมวยไทยด้วย เป็นฟรีเซ็นเตอร์เองขนาดนี้ รับรองปังแน่นอน
มติชน	การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ -เสนอสรุป กรมอนามัยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดย นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผอ.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์และชายขอบในพื้นที่เข้าถึงบริการพยาบาลได้ยาก ส่วนใหญ่จะมีอายุขัยอยู่ที่ 60 ปี ขณะที่ผู้สูงอายุในเมืองจะมีอายุขัยเฉลี่ย 85 ปี ศอช. ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีภารกิจสำคัญในการสร้างสุขภาวะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ คนชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
เดลินิวส์ มติชน ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ คมชัดลึก ThaiPBs	อสม.เผ่าอาข่าคนแรก -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติปี 2562 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก แก่ นางจรรยา คำดี ซึ่งเป็นอสม.ชาวเขาชนเผ่าอาข่าคนแรกของประเทศ ดำเนินงานในพื้นที่สูง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ช่วยเป็นสื่อกลางด้านภาษาและการดำเนินงานร่วมกับจนท.สาธารณสุขในพื้นที่ ได้คิดค้นนวัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กด้านสมอง ให้เกิดการเรียนรู้วิสต์จากธรรมชาติ เช่น ลูกสะบ้า และยังมีกรดำเนินกิจกรรมปันรักไข่ 1 ฟอง นม 1 กล่อง โดยรับบริจาคขยะรีไซเคิลนำไปขายเป็นเงินทุนซื้อไข่และนมมาให้เด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้ได้รับคุณค่าทางอาหารที่ดี
เชียงใหม่นิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	สุขอนามัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม -เสนอข่าว พญ.พรพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม” ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง ซึ่งมีการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายของสามเณรป้องกันโรคอ้วน โดยร่วมกับสสจ. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครสามเณรแกนนำด้านสุขภาพ เพื่อคอยดูแลส่งเสริมสุขภาพแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตลอดจนจัดวางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดวิถีกิจวัตร การปฏิบัติตนของสามเณร ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เวิร์คพอยท์นิวส์	กินคางคกเสียชีวิต -เสนอข่าว นายดำ ทับเสลา อายุ 60 ปี ชาวอ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก คาดว่าสาเหตุมาจากกินคางคกแกล้มเหล้า
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว นพ.อภิรักษ์ วงษ์เสาวศุก แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง รพ.สุราษฎร์ธานี โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพกล้องจุลทรรศน์เพื่อการผ่าตัดจลศัลยกรรมผู้ป่วยที่จัดซื้อจากเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว และภาพการผ่าตัดเส้นเลือดผู้ป่วยมะเร็งช่องปากด้วยเครื่องมือนี้เป็นรายแรก

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจ Drama-addict	<p>ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ</p> <p>-แชร์ภาพการขายสินค้าของเพจหนึ่ง เป็นของเหลวอ้างว่าใช้หยดใส่เครื่องดื่มให้ภรรยากินเพื่อช่วยเพิ่มอารมณ์ พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่โฆษณาขายทางสื่อโซเชียล เพราะเป็นสารเคมีชนิดเดียวกับแมลงวันสเปน ไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่จะทำให้ท่อปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะเกิดระคายเคือง แสบร้อนถึงขั้นไตวายได้</p>
สยามรัฐ	<p>ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “วัคซีนไทยสู่สากล กับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน” วันที่ 20-22 ส.ค. ที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม</p>
เดลินิวส์	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียรายงานสถานการณ์ไขเลือดออกแดงก็ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 3 ส.ค. 2562 พบผู้ติดเชื้อประมาณ 80,000 คน เสียชีวิต 113 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch